

# แชมป์โลกปันจักสีลัตครั้งแรก ของไทย

ดร. ประชา ฤาษุดกุล



การแข่งขันปันจักสีลัตโลกครั้งที่ ๑๙-๒๓ ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์

ดร. ประชา ฤาษุดกุล ผู้ฝึกสอนปันจักสีลัตทีมชาติไทย

ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน

การแข่งขันกีฬานักกีฬาปันจักสีลัตนัดสำคัญที่สุดของนักกีฬาไทย ได้มีขึ้นอีกครั้งหนึ่ง เมื่อสมาคมปันจักสีลัตเนเธอร์แลนด์ได้มีหนังสือเชิญประเทศไทยส่งนักกีฬาปันจักสีลัตเข้าร่วมแข่งขันชิงแชมป์โลก (Pencak Silat World Championship 1990) ครั้งที่ ๖ โดยสมาคมปันจักสีลัตเนเธอร์แลนด์ (The Netherlands Pancak Silat Bond) เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๕-๒๓ กันยายน ๒๕๓๓ ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผู้ทำหน้าที่รับผิดชอบในนามของ

สมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย (กำลังจัดตั้ง) เป็นผู้ได้รับหนังสือเชิญครั้งนี้เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๓๓ คณะทำงานส่งเสริมกีฬานักกีฬาปันจักสีลัตไทย ซึ่งมีรองอธิบดีวิทยาเขตปัตตานีเป็นหัวหน้าคณะและอาจารย์ส่วนหนึ่งของภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ได้พิจารณาเห็นว่าควรส่งนักกีฬาปันจักสีลัตไทยเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ จึงได้ขอความร่วมมือและความอนุเคราะห์ในด้านตัวนักกีฬาและงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปร่วมแข่งขันจากกองทัพภาค ๔ โรงเรียนตำรวจภูธร ๕ รวมทั้ง

หน่วยงานราชการและเอกชน ซึ่งทุกฝ่ายก็ได้ให้ความร่วมมือช่วยเหลือเป็นอย่างดี ทำให้ทีมนักกีฬาปันจักสีลัตไทยสามารถนำธงชาติไทยไปปรากฏในการแข่งขันชิงแชมป์โลกครั้งนี้ได้เป็นผลสำเร็จ

## การเตรียมการเพื่อการแข่งขัน

การเตรียมการในด้านกีฬา คณะทำงานฯ ได้พิจารณาถึงความสามารถความพร้อมของนักกีฬาที่มีสมรรถภาพดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ และคาดว่าสามารถประสบความสำเร็จในการแข่งขันได้สูงจำนวน ๓ คน ได้แก่ (๑) น.ส.มา-

นิตย์ สุขแก้ว อายุ ๒๓ ปี เกิดที่จังหวัดปัตตานี สำเร็จการศึกษาระดับ ป.กศ.สูง วิชาเอกพลศึกษา จากวิทยาลัยพลศึกษา จังหวัดยะลา และจบปริญญาตรีวิชาเอกพลศึกษา จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๒ ปัจจุบันเป็นอาสาสมัครทหารพรานประจำอยู่กองทัพบก ๔ เป็นนักกีฬาป็นจกีสลิตคนแรกของประเทศไทยที่ได้เหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๑๕ ณ ประเทศมาเลเซีย ก่อนหน้านั้นเคยได้เหรียญเงินจากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๑๔ ณ ประเทศอินโดนีเซีย มาแล้ว และครั้งล่าสุดได้เหรียญทองแดงจากการแข่งขันกีฬาในงานฉลองเอกราช (Pesta Sukan Merdeka' 90) ณ ประเทศ บรูไน (๒) น.ส.วันธนี บัญเอียด อายุ ๒๔ ปี เกิดที่จังหวัดนราธิวาส สำเร็จการศึกษาระดับ ป.กศ.สูง และปริญญาตรีวิชาเอกพลศึกษา จากสถาบันและปีเดียวกันกับ มานิตย์ สุขแก้ว ปัจจุบันเป็นอาสาสมัครทหารพราน ประจำอยู่กองทัพบก ๔ เช่นเดียวกัน เคยได้รับเหรียญเงินจากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๑๕ ณ ประเทศมาเลเซีย และได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาในงานฉลองเอกราช ณ ประเทศบรูไน และ (๓) ส.ต.อ.กัมปนาท แก้วดำรงชัย อายุ ๒๙ ปี เกิดที่จังหวัดยะลา สำเร็จการศึกษาวจากโรงเรียนตำรวจภูธร ๙ เคยได้เหรียญเงินจากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๑๕ ณ ประเทศมาเลเซีย ได้เหรียญทองและได้ถ้วยนักกีฬายอดเยี่ยมในการแข่งขันกีฬาลองเอกราช ณ ประเทศบรูไน

นักกีฬาทั้ง ๓ คน ได้เข้าค่ายเก็บตัวเพื่อทำการฝึกซ้อมเป็นเวลา ๑ เดือนเต็ม ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมีคุณขวัญชัย วัฒนศักดิ์ เป็นผู้ฝึกสอน การฝึกซ้อมและการเตรียม

“การที่นักกีฬามีความพร้อมทั้งในด้านสมรรถภาพทางกายและจิตใจ มีขวัญกำลังใจ (MORALE) มีฝีมือ (TACTICS และ TECHNIQUE) ดี และคาดว่าเหนือคู่แข่งแล้วก็ตาม ก็ยังไม่แน่ว่าจะเป็นผู้ได้ชัยชนะเสมอไป เพราะยังมีตัวแปรที่สำคัญของการแข่งขันที่จะเป็นผู้นำให้ความพยายามของนักกีฬาและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดพบกับความผิดหวังได้คือ การตัดสินใจของกรรมการผู้ตัดสิน”

ตัวของนักกีฬาครั้งนี้ ไม่แตกต่างกับการเตรียมทีมของทุกครั้งที่ผ่านมา ก่อนการเดินทาง นักกีฬามีความพร้อมใจทุกด้าน ประมาณ ๙๐% เป็นระดับที่พอใจของทุกคน เพราะเหมาะสมกับเวลาที่มีอยู่จำกัดในการฝึกซ้อม ส่วนการเตรียมการด้านเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ในที่นี้หมายถึงผู้จัดการทีม (อ.ปัญญา ยวนแหล) ผู้ฝึกสอน (คุณขวัญชัย วัฒนศักดิ์) และกรรมการผู้ตัดสิน (ผศ.ดร.ประชา ฤาษตุกุล) นั้น ทุกคนได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนและได้พยายามปฏิบัติทุกอย่างที่จะทำให้ทีมป็นจกีสลิตไทยประสบความสำเร็จและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติให้มากที่สุดเท่าที่จะพึงกระทำได้

เมื่อการเตรียมการทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้ว คณะนักกีฬาป็นจกีสลิตไทยอันประกอบด้วย พล.ท.โอกาส โพธิแพทย์ เป็นหัวหน้าคณะ และในนามของนายกสมาคมป็นจกีสลิตไทยพร้อมด้วยผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาทั้ง ๓ คน ได้เดินทางออกจากประเทศไทยเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๓๓ โดยก่อนหน้านี ๒ วัน กรรมการผู้ตัดสินได้เดินทางไปเพื่อเตรียมการก่อนแล้ว คณะนักกีฬาไทยถึงกรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์วันที่ ๑๔ และวันที่ ๑๕ เป็นวันเปิดการแข่งขันและการแข่งขันได้

ดำเนินไปจนถึงวันที่ ๒๒ ซึ่งเป็นวันชิงชนะเลิศ นักกีฬาไทยของเราได้เข้าแข่งขันตั้งแต่วันแรกและเป็นผู้ชนะเลิศในรอบคัดเลือกจนถึงรอบสุดท้าย ซึ่งเป็นรอบชิงชนะเลิศ ๒ คน คือ วันธนี บัญเอียด ซึ่งแข่งขันในรุ่น A (น้ำหนักไม่เกิน ๕๕ กก.) และมานิตย์ สุขแก้ว รุ่น B (น้ำหนักไม่เกิน ๕๐ กก.) ส่วนกัมปนาท แก้วดำรงชัย รุ่น D (น้ำหนักไม่เกิน ๖๐ กก.) เป็นใช้หวัดก่อนการแข่งขันพบกับคู่แข่งเป็นนักกีฬาอินโดนีเซีย (แชมป์ในรุ่นนี้) จึงพ่ายแพ้ไป การแข่งขันป็นจกีสลิตชิงแชมป์โลกในครั้งนี้ มีนักกีฬาจากประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมแข่งขันรวม ๑๖ ประเทศ คือ เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม เยอรมัน ฝรั่งเศส เดอร์เกิ สเปน สวิสเซอร์แลนด์ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สุรินาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และไทย แต่ละประเทศส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันมากกบ้าง น้อยบ้างที่มากที่สุดคือเจ้าภาพ เนเธอร์แลนด์ส่งเข้าร่วมแข่งขัน ๒ ทีม ๆ ละ ๑๔ คน น้อยที่สุดก็เป็นทีมไทย วันสำคัญที่สุดของการแข่งขันครั้งนี้ นักกีฬาไทยทุกคนมีขวัญและกำลังใจดียิ่ง นั่นคือ นอกจากจะได้กำลังใจจากเจ้าหน้าที่ทุกคนและหัวหน้าคณะหรือว่าที่นายกสมาคมฯ (พล.ท.โอกาส โพธิแพทย์) เป็นพิเศษแล้ว บุคคลที่จะขาดการกล่าว

ถึงไม่ได้คือ พ.ญ.กันยิกา ชำนิประศาสน์ อาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาและดูงานที่ประเทศเบลเยียม ได้ยอมสละเวลามาให้กำลังใจและทำหน้าที่เป็นแพทย์ประจำทีมให้นักกีฬาไทย อยู่ร่วมกับทีมนักกีฬาไทยจนกระทั่งถึงวันที่คณะนักกีฬาเดินทางกลับประเทศไทย หมอกันยิกานอกจากจะทำหน้าที่แพทย์ประจำทีมแล้ว ยังทำหน้าที่ผู้เชียร์ที่ดีและมีประสิทธิภาพที่สุดของไทยซึ่งมีจำนวนน้อยนิด (เสียงเดียวถ้าไม่รวมนักกีฬาที่ยังไม่ลงแข่งขัน) ทำให้นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในสนามแข่งขัน ได้ยินแล้วชื่นใจโดยไม่ต้องแปล

วันชิงชนะเลิศนักกีฬาปันจักสีลัดไทย น่าจะได้เหรียญทองมากกว่านั้น ดังนั้น คณะทำงานส่งเสริมกีฬาปันจักสีลัดไทย จึงได้วิเคราะห์และหาทางแก้ปัญหา นี้สรุปได้ว่าสาเหตุที่สำคัญคือ การแข่งขันที่ผ่านมาเราขาดกรรมการผู้ตัดสิน จึงต้องสร้างกรรมการตัดสินของไทยให้มีขึ้นและเข้าไปร่วมในคณะกรรมการผู้ตัดสินในการแข่งขันทุกครั้งให้ได้ ดังนั้น ในการแข่งขัน Pesta Sukan Merdeka'90 ณ ประเทศบรูไน เราจึงส่งผู้ที่เหมาะสมในการทำหน้าที่เป็นกรรมการผู้ตัดสินจำนวน ๕ คน เข้าร่วมรับการอบรมกรรมการผู้ตัดสิน ซึ่งประเทศบรูไนได้จัดให้มีขึ้นก่อนการแข่งขัน ๓ วัน และทั้ง ๕ คน

ผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่อยู่ในประเทศ เนเธอร์แลนด์ กรรมการผู้ตัดสินต้องเดินทางไปก่อนคณะนักกีฬา ๒ วัน เพื่อเป็นการเตรียมการให้ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการผู้ตัดสินของแต่ละชาติ มีความเข้าใจตรงกันในกฎกติกาการแข่งขันและมีความพร้อม โดยเจ้าภาพเป็นผู้จัดขึ้นเรียกว่า Refreshing Course ปัญหาเกี่ยวกับการตัดสินของกรรมการผู้ตัดสินจึงไม่เกิดขึ้นกับทีมไทยและหลาย ๆ ทีม แต่มีบางทีมอาทิเช่น เดอร์กีสเปน และมาเลเซีย กล่าวว่ายังหวังปัญหา นี้ไม่พ่น

กำหนดการแข่งขัน ในวันนี้นักกีฬาไทยได้ถูกกำหนดให้แข่งขันเป็นคู่ที่ ๑ และคู่ที่ ๓ ในจำนวนทั้งหมด ๑๘ คู่ เป็นการชิง ๑๘ เหรียญทอง นักกีฬาทั้งสองคือ วันธนีย์ บุญเอียด และมานิตย์ สุขแก้ว มีความมั่นใจและมีกำลังใจดีมาก หัวหน้าคณะนักกีฬา ผู้จัดการทีม และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนเชื่อมั่นว่าจะชนะทั้ง ๒ คน ถ้าไม่มีตัวแปรแทรกซ้อนคือ ความไม่แน่นอนและโชคเข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะสิ่งที่คิดว่าจะเป็นปัญหาเราได้วางแผนและแก้ไขไว้แล้ว เมื่อการแข่งขันที่ทุกคนตั้งใจรอคอยและเฝ้าดูอย่างตื่นเต้นเสร็จสิ้นลง ผลของการแข่งขันได้เป็นไปตามความคาดหมาย และหวังไว้ทั้งสิ้น ตามแผนการดำเนินงานและการปฏิบัติอย่างเป็นระบบนั่นเอง.ส.วันธนีย์ บุญเอียด ได้เป็นผู้ชนะเลิศและได้เป็นแชมป์โลกในรุ่น A น.ส.มานิตย์ สุขแก้ว ได้เป็นผู้ชนะเลิศและได้เป็นแชมป์โลกในรุ่น B อีกทั้งยังได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการตัดสินให้เป็นนักกีฬายอดเยี่ยมหญิงอีกตำแหน่งหนึ่งด้วย นักกีฬาปันจักสีลัดไทยได้แชมป์โลกครั้งแรกของประเทศไทยแล้วจริง ๆ ถึง ๒ รุ่น ในการแข่งขันครั้งนี้เอง

---

“การแข่งขันที่ผ่านมาเราขาดกรรมการผู้ตัดสิน จึงต้องสร้างกรรมการตัดสินของไทยให้มีขึ้น และเข้าไปร่วมในคณะกรรมการผู้ตัดสิน ในการแข่งขันทุกครั้งให้ได้”

---

การที่นักกีฬามีความพร้อมทั้งในด้านสมรรถภาพทางกายและจิตใจ มีขวัญกำลังใจ (Morale) มีฝีมือ (Tactics และ Technique) ดีและคาดว่าเหนือคู่แข่งแล้วก็ตามก็ยังไม่แน่ว่าจะเป็นผู้ได้ชัยชนะเสมอไป เพราะยังมีตัวแปรที่สำคัญของการแข่งขันที่จะเป็นผู้นำให้ความพยายามของนักกีฬาและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดพบกับความผิดหวังได้คือ การตัดสินของกรรมการผู้ตัดสิน ซึ่งนักกีฬาปันจักสีลัดไทยเคยประสบมาแล้วจากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๑๕ ผู้ที่เคยดูและติดตามกีฬาอยู่เสมอยังคงยังจำกันได้ว่า ใน

ได้มีโอกาสปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันครั้งนั้น ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้นักกีฬาปันจักสีลัดไทย ประสบความสำเร็จสูงสุดคือ ได้ชนะเลิศคะแนนรวม (๗ เหรียญทอง) และได้ นักกีฬายอดเยี่ยมชาย ทั้งนี้เพราะกรรมการผู้ตัดสินที่เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การตัดสินดำเนินไปด้วยความยุติธรรม (ไม่ถูกโกง)

การแข่งขันครั้งนี้ก็เช่นกันเราได้ส่งกรรมการผู้ตัดสินของเราเข้าร่วมเป็นกรรมการผู้ตัดสินในการแข่งขันด้วยดังได้กล่าวแล้วข้างต้น โดยเจ้าภาพปรับ

ผู้ประพันธ์